



เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง

ที่ ธพท.ผนส2.ว. 594 /2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) ได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พระราชกำหนด) ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการชะลอการชำระหนี้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชะลอการชำระหนี้เป็นการทั่วไปแก่ลูกหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ลูกหนี้วิสาหกิจ) ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินตามพระราชกำหนดไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยมาตรการดังกล่าวครบกำหนดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ซึ่งต่อมา ธพท. ได้ออกแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจภายหลังสิ้นสุดมาตรการชะลอการชำระหนี้ตามพระราชกำหนด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (สถาบันการเงิน) พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับสถานะของลูกหนี้แต่ละราย โดยในกรณีของลูกหนี้วิสาหกิจที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดได้อย่างชัดเจน ให้สามารถงดการจัดชั้นเดิมได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยให้สถาบันการเงินเข้าไปดูแลเพื่อเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้โดยเร็ว นั้น

ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันที่ยังคงยืดเยื้อและมีความไม่แน่นอนสูง ยิ่งซ้ำเติมต่อฐานะทางการเงินของลูกหนี้วิสาหกิจซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ธพท. จึงเห็นควรปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1. ขอบเขตของมาตรการ

ธพท. ขยายขอบเขตของมาตรการให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้วิสาหกิจตามการจัดประเภทลูกหนี้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างรุนแรง และสถาบันการเงินไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดของลูกหนี้ได้ เช่น กิจการของลูกหนี้ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ จึงทำให้ไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ลูกหนี้ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) หรือไม่ถูกจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญหรือชั้นสูญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

2. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สถาบันการเงินสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้วิสาหกิจที่เข้าข่ายตามขอบเขตของมาตรการในข้อ 1. โดยการชะลอการชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับ

สนสว90-กส900 05 -256406 18

กส 900 วันที่ 18 มิ.ย. 2564

ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย โดยให้สถาบันการเงินสามารถพิจารณาการจัดชั้นเดิม ในระหว่างชะลอการชำระหนี้ตามสถานะของลูกหนี้ก่อนเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินเข้าไปดูแลลูกหนี้วิสาหกิจเพื่อเร่งหาแนวทางในการปรับปรุง โครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยเร็ว โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ดังกล่าว สถาบันการเงินสามารถถือ ปฏิบัติตามหนังสือเวียน ที่ ธพท.ผนส.(23)ว.276/2563 เรื่อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 หรือหนังสือเวียน ที่ ธพท.ผกฉ.(72) ว.277/2563 เรื่อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วแต่กรณีได้

อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินต้องไม่ถือว่าการชะลอการชำระหนี้ตามหนังสือเวียนฉบับนี้ เป็นเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญา จึงไม่สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด หรือเรียกเก็บ ค่าบริการ เบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจากลูกหนี้วิสาหกิจได้ รวมทั้งในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย ที่คิดคำนวณในช่วงชะลอการชำระหนี้ดังกล่าว ให้สถาบันการเงินใช้วิธีที่จะไม่ก่อให้เกิดภาระกับลูกหนี้มาก จนเกินไป โดยไม่ให้เรียกเก็บเป็นเงินก้อนในครั้งเดียวเมื่อสิ้นระยะเวลาชะลอการชำระหนี้ โดยขอให้สถาบันการเงิน คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และระยะเวลาการชำระหนี้ที่เหลือของสัญญาสินเชื่อเป็นสำคัญ

3. การรายงานข้อมูล

ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลการชะลอชำระหนี้ในชุดข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ (DS_DRD) เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือ เป็นรายเดือน ภายใน 21 วัน (กรณีสถาบันการเงิน) หรือ ภายใน 1 เดือน (กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) นับจากวันสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่งวดสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ผู้ว่าการ

ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

โทรศัพท์ 0 2283 6837, 0 2283 6542

โทรสาร 0 2283 5983

อีเมล CP2-RPD2@bot.or.th